

Số: /BC-UBND

Phổ Hòa, ngày tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2024 và xây dựng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Công văn số 1473/UBND ngày 27 tháng 5 năm 2024 của UBND thị xã về việc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2024.

Ngay từ đầu năm, bám sát sự chỉ đạo của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND phường đã tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường cùng với sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của Nhân dân, các doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của phường đạt một số kết quả nhất định. Trên cơ sở thực hiện 6 tháng vừa qua, UBND phường tự rút ra kinh nghiệm và kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2024 và xây dựng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

#### Phần I

### ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND PHƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Về chỉ đạo thực hiện các Quyết định của UBND thị xã, Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ năm 2024

##### I. Công tác chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện trong năm

1. Về chỉ đạo thực hiện các Quyết định của UBND thị xã, kết luận của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ năm 2024.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, kế hoạch đầu tư công và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước theo các Quyết định của UBND thị xã, Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND phường, UBND phường đã ban hành các Quyết định quán triệt và chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo kế hoạch. Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát thu chi ngân sách theo kế hoạch. UBND phường xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, đồng thời xây dựng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; chỉ đạo các ban ngành xây dựng kế hoạch thực hiện. Tổng hợp báo cáo UBND thị xã kết quả thực hiện theo tháng, quý.

Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, UBND phường tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy; chủ động phối hợp với Thường trực

HĐND trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung làm việc của các kỳ họp; Chỉ đạo các ban ngành thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND, tích cực giải quyết kiến nghị của cử tri. Thể chế hóa, cụ thể hóa văn bản, quy định, chỉ đạo của UBND thị xã, các ngành chuyên môn cấp trên, của HĐND phường; đồng thời chủ động, linh hoạt ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương nhằm thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm; trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách trên địa bàn phường; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án thoát nước đô thị Cầu Bàu đến Sông Rớ đoạn qua địa bàn phường theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã;

UBND phường thường xuyên quan tâm, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên địa bàn phường để ngày càng đáp ứng tốt hơn công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của xã hội.

## **2. Về thực hiện quy chế làm việc của UBND phường và Chương trình công tác năm 2024; công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường**

Quy chế làm việc của UBND phường được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tập thể UBND luôn bám sát, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động trong điều hành xử lý công việc theo sự phân công; Luôn chủ động, tích cực báo cáo, tham vấn, xin ý kiến làm việc với UBND thị xã, các ngành chuyên môn của thị xã để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của phường, đồng thời tranh thủ hỗ trợ về cơ chế, nguồn vốn, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn. Trong chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND bám sát chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể chế hóa quy định, chỉ đạo của UBND thị xã, nghị quyết và kết luận của Đảng ủy, nghị quyết HĐND phường để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả; chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng – an ninh. Kết quả đã thực hiện đạt và vượt trên 50% các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách trên địa bàn; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm. Triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc – Nam và các Dự án khác trên địa bàn phường theo chỉ đạo của UBND thị xã. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý trật tự xây dựng tạo sự chuyển biến tích cực cho sự phát triển của phường.

Chương trình công tác của UBND phường năm 2024 đã được xây dựng ngay từ đầu năm nhằm tạo sự chủ động trong chuẩn bị về nội dung và công tác tổ chức; trong đó xác định và giao nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức chuyên môn tham mưu và phối hợp trong việc thực hiện các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã, Đảng ủy phường.

Trong mối quan hệ với Thường trực HĐND, UBND phường luôn duy trì trao đổi thông nhất chủ trương, biện pháp giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc và phát sinh; chỉ đạo các ngành chuyên môn tham gia các đợt tiếp xúc cử tri; ghi nhận và trả lời, giải quyết thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tạo mọi điều kiện nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia, xây dựng củng cố chính quyền, thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

### **3. Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của phường đạt được kết quả tích cực: Trong 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra năm 2024, tất cả đều đạt và vượt so với kế hoạch: *trong đó, chỉ tiêu về kinh tế có 14 chỉ tiêu, vượt trên 50% so kế hoạch 14/14 chỉ tiêu; Chỉ tiêu về Văn hóa - xã hội có 7 chỉ tiêu, thực hiện đạt 7/7 chỉ tiêu; Chỉ tiêu về quốc phòng an ninh có 4 chỉ tiêu, thực hiện đạt 4/4 chỉ tiêu.*

- Tổng giá trị sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 622 tỷ đồng, đạt 67,5% so với Nghị quyết và kế hoạch thị xã giao. Nông, lâm, thủy sản ước đạt 54 tỷ đồng, đạt 78,3% so Nghị quyết và kế hoạch thị xã giao; Công nghiệp – xây dựng ước đạt 432 tỷ đồng, đạt 66,3% so với Nghị quyết và kế hoạch thị xã giao; Thương mại – dịch vụ ước đạt 136 tỷ đồng, đạt 67,7% so Nghị quyết và kế hoạch thị xã giao. Tổng thu ngân sách phường ước đạt 3.816 tỷ đồng, đạt 55,34% so với kế hoạch năm; Tổng chi ngân sách phường ước đạt: 3.727 tỷ đồng đạt 54,05% so với kế hoạch năm. Việc quản lý, kiểm soát và sử dụng chi ngân sách được thực hiện theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

- Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024:

+ Thực hiện: UBND phường Phổ Hòa năm 2024 thực hiện 03 dự án; trong đó: 02 dự án đã triển khai thi công và 01 dự án chưa thực được. Nguyên nhân: Do công trình đi qua KDC Bắc đường Hùng Vương nên UBND phường đang xin ý kiến của Sở NN&PTNT tỉnh để cấp phép hoạt động xây dựng (Công trình: tuyến kênh N4 Liệt Sơn đoạn chính tuyến qua KDC phía Bắc đường Hùng Vương).

+ Thực hiện giải ngân: Hiện tại, UBND phường chỉ mới giải ngân được 236.000.000 đồng, đạt 13,8%, nguyên nhân còn tỷ lệ giải ngân còn thấp: Vì công trình mới bắt đầu thi công vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2024, nên chỉ mới

giải ngân tạm ứng vốn cho 01 công trình. Nhưng trong tháng 5 sẽ giải ngân cho các chi phí chuẩn bị đầu tư và tạm ứng hợp đồng xây lắp 465.857.000 đồng, đạt 27,4% (vì các công trình thi công hầu hết đến cuối tháng 8/2024 sẽ hoàn thành) nên việc giải ngân sẽ tập trung vào cuối quý III/2024.

- UBND phường đã thực hiện hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho các công trình: Riêng công trình: Kênh N4 Liệt Sơn đoạn chỉnh tuyến qua KDC phía bắc đường Hùng Vương, tham mưu UBND làm lập các thủ tục để xin ý kiến của Sở NN&PTNT chấp thuận để làm các bước tiếp theo.

+ Thực hiện ký hợp đồng xây lắp cho 02 công trình: sửa chữa tường rào, hệ thống thoát nước UBND phường Phổ Hòa và tuyến đường từ nhà ông Quyền đến nhà bà Tân và tuyến từ nhà ông Nông đến nhà bà Tân.

+ Việc bổ sung các công trình đầu tư công trong năm UBND phường đã trình HĐND đưa công trình Kênh N4 Liệt Sơn đoạn chỉnh tuyến qua KDC phía Bắc đường Hùng Vương, phường Phổ Hòa bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kết hợp với việc bổ sung cùng với 02 công trình trong năm 2024: (1) Sửa chữa hội trường, trang bị bàn ghế phòng họp, sân trụ sở làm việc phường Phổ Hòa. (2) Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Quận đi giáp đường Phạm Văn Đồng.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn phường được thực hiện quyết liệt, đến ngày 30/5/2024, đã bàn giao mặt bằng đạt 100% diện tích quy hoạch; đã chi trả tiền bồi thường cho 239 hộ và 01 tổ chức. Vận động nhân dân tham gia tháo dỡ vật, kiến trúc để giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công công trình triển khai thực hiện: Dự án: Xây dựng Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận phường Phổ Hòa.

- Công tác quản lý đất đai được chú trọng. Thường xuyên kiểm tra đảm bảo việc xây dựng tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường luôn được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện.

- Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giảm nghèo luôn được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo là 28 hộ, chiếm tỷ lệ 2,29% giảm 0,78% so với cùng kỳ; hộ cận nghèo là 45 hộ, chiếm tỷ lệ 3,67% giảm 0,72% so với cùng kỳ; đề nghị cấp 45 thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và 82 hộ cận nghèo; 10 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

+ Triển khai dự án xây nhà chống bão lụt do GCF tài trợ cho 04 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn (Hiện 4/4 nhà đang thi công, 01 nhà đã hoàn thiện).

+ Tổng số lao động được tạo việc làm mới và tăng việc làm thêm cho 348 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%.

- Công tác tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; kỷ

luật kỷ cương hành chính được chú trọng; hoạt động chuyên đổi số trên địa bàn phường được đẩy mạnh.

## **II. Các hạn chế, tồn tại trong công tác chỉ đạo điều hành**

### **1. Tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của phường cũng gặp không ít khó khăn như: Sự phân công trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa nghiêm, có nhiệm vụ thực hiện chậm cấp trên nhắc nhở. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý có đôi lúc chưa chặt, thiếu kiểm tra đôn đốc nhắc nhở. Có trường hợp cán bộ, công chức thiếu tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có biểu hiện né tránh nhiệm vụ do lãnh đạo phân công.

Công tác báo cáo, đánh giá đôi lúc chưa đầy đủ; tỷ trọng lao động nông nghiệp còn cao. Giải quyết các vụ việc tồn đọng trong lĩnh vực đất đai có nội dung chưa thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đã được đề ra, còn có một số vụ việc tranh chấp đất đai chưa được giải quyết dứt điểm.

Tập thể lãnh đạo UBND phường nhận thức sâu sắc các mặt tồn tại chủ yếu nêu trên, đặc biệt là những tồn tại, khuyết điểm do nguyên nhân chủ quan. Thời gian đến sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời có biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế; thực hiện đổi mới hoạt động nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước, phân đầu thực hiện trong 6 tháng cuối năm đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

## **III- Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024**

1. Tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thị xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám sát của HĐND phường; tranh thủ sự giúp đỡ của các phòng ban chuyên môn của thị xã; tăng cường sự phối hợp với Thường trực UBMT và các đoàn thể chính trị - xã hội ở phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của phường trong 6 tháng cuối năm 2024.

2. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND phường. Bám sát Chương trình công tác năm 2024 để thực hiện sát với yêu cầu thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn và đúng thẩm quyền; đồng thời yêu cầu các ngành chuyên môn thực hiện Chương trình công tác đúng tiến độ được giao và đảm bảo chất lượng.

4. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, của HĐND phường về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong từng ngành, từng lĩnh vực; quyết tâm phân đầu đến 6

tháng cuối năm 2024 đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội của năm 2024.

5. Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định 1862-QĐ/TU ngày 07/11/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

6. Chỉ đạo sâu sát công tác cải cách hành chính của phường, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ CCHC; nâng cao văn hóa, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức; tăng cường kiểm tra công tác CCHC và kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những công chức có hành vi tiêu cực, những nhiễu gây phiền hà đối với tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

7. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh:

*a) Về phát triển kinh tế*

- Đẩy mạnh phát triển địa phương theo hướng đô thị; giảm dần và duy trì cơ cấu kinh tế nông nghiệp với mức tỷ lệ phù hợp. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự; bảo vệ môi trường và tiếp tục cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công, hoàn thành các dự án trọng điểm như: đường cao tốc Bắc – Nam; Khơi thông dòng chảy Cầu Bàu – Sông Ró; Khu dân cư phía Tây đường Phạm Văn Đồng và các dự án khác mới đầu tư trong 6 tháng đầu năm.

- Có giải pháp cụ thể để phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu giao. Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi ngân sách, bảo đảm cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Sử dụng có hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên.

*b) Lĩnh vực Văn hóa – xã hội*

- Thực hiện tốt công tác giáo dục; công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để đáp ứng nhu cầu của người dân. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền

nhằm chuyển tải kịp thời các nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, giảm nghèo bền vững. Tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội, góp phần giải quyết việc làm.

### **c) Lĩnh vực nội chính, tổ chức Nhà nước và quốc phòng, an ninh**

- Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực thi chính sách, pháp luật trên địa bàn. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phân đấu đến cuối năm đạt tỷ lệ giải quyết trên 90% đối các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chú trọng công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn phường.

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, tận tụy với công việc, gắn bó với Nhân dân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao; cương quyết xử lý những cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, mất tín nhiệm với Nhân dân; tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ trong chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, của cán bộ, công chức.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đồng bộ trên các lĩnh vực, trọng tâm là tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Xây dựng chính quyền điện tử, từng bước hiện đại hóa dịch vụ hành chính công; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết, phục vụ tốt cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và tăng cường bảo vệ môi trường.

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương 6 tháng cuối năm 2024; thực hiện công tác giao quân huấn luyện bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu thị xã giao./.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân phường Phổ Hòa./.

***Nơi nhận:***

- Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Trí**